

## บทคัดย่อ

### โครงการสำรวจความกังวลใจของคนไทยในภาคใต้

หัวหน้าโครงการ ผศ.บรรเจิด พุฒิกิตติ

การศึกษาได้เลือกจังหวัดตรัง สงขลา และปัตตานี เป็นตัวแทนของจังหวัดในภาคใต้ หลังจากนั้นได้ใช้แบบสุ่มตัวอย่างชนิด Systematic-Cluster-Stratified Sampling และเลือกผู้สัมภาษณ์ในหน่วยสุ่มแบบ Quota โดยกระจายผู้ถูกสุ่มตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา ตัวอย่างที่ใช้ศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 3,140 ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลใช้พนักงานออกไปสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ช่วงเวลาเก็บข้อมูลอยู่ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ผลจากการศึกษา พบว่า ปัญหาที่ประชาชนในภาคใต้กังวลใจสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงจากอันดับสูงสุดไปหาต่ำสุดดังนี้ ราคาน้ำมัน ราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนในภาคใต้ การเมือง และการทำมาหากินฝืดเคือง ตามลำดับ ปัญหาความกังวลใจเหล่านี้ มีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2548) ปัญหาสำคัญลำดับที่ 1 ที่ประชาชนคาดหวังให้มีการแก้ไข 3 อันดับแรก (จัดอันดับตามจำนวนคนที่แสดงความคาดหวัง) มีดังนี้ เหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ การเมือง และราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ประชาชนได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ ควรมีการคัดแยกกลุ่มผู้ก่อการร้ายออกจากประชาชน จัดทำบัตรประจำตัวและพกพาแสดงตัวชัดเจน สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนกลุ่มไม่ก่อการร้าย พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการคุ้มครองตนเอง ทางการควรกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้าแก้ปัญหาในพื้นที่เป็นพิเศษ ยื่อนำคนที่สร้างเงื่อนไขเข้าพื้นที่ บุคคลจากแต่ละหน่วยงานที่ทำงานในพื้นที่ควรมีเอกภาพในการทำงาน ให้การศึกษาแก่เยาวชน มีการพัฒนาการศึกษาศาสนาอิสลามให้ถูกต้องตามหลักสากล อีกทั้งทำการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ นำประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา ชีวหลักสันติสุขอย่าใช้ความรุนแรง

ด้านการเมือง ประชาชนเสนอให้ทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายกทักษิณลาออก ตั้งคณะกรรมการกลางไต่สวนข้อเท็จจริงที่กล่าวหานายกทักษิณ ทำการเลือกตั้งใหม่

ด้านการควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ รัฐบาลต้องควบคุมสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ดำเนินการคุ้มครองราคาสินค้าต่อเนื่อง สอดส่องการกักตุนสินค้า รัฐบาลอาจช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่ผู้ผลิตสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพด้วยการลดภาษี รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักประหยัดคอออม